

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๓-๒๕ เม.ย. ๖๕

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- จักรมป่าไม้สอบที่ภบท.๕ของ๑๔สส. (ข่าวสด วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ หน้า ๗)
- ภาพข่าว: ทวงถาม (มติชน วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ หน้า ๑๕)
- ภาพข่าว: ร่วมมือ (เดลินิวส์ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๕ หน้า ๖)
- ภาพข่าว: ให้กำลังใจ (เดลินิวส์ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ หน้า ๑๐)
- ข่าวสั้นทันโลก: ลุยยึดไม้เถื่อน (ไทยรัฐ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๕ หน้า ๑๑)
- ข่าวสั้นทันโลก: ตัดไม้ในป่าสงวน (ไทยรัฐ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ หน้า ๑๒)
- 'หอผืน'ศูนย์เรียนรู้-สกัดเสพติด (ข่าวสด วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ หน้า ๒)

ข่าวเว็บไซต์

"ศรีสุวรรณ" บุกร่องอธิบดีป่าไม้ตรวจสอบ ๑๔ ส.ส.ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ในเขตป่าหรือไม่
สยามรัฐออนไลน์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๑๘๘๓>

เปิดชื่อ ๑๔ ส.ส. "ศรีสุวรรณ" ร่องอธิบดีป่าไม้ลุยสอบถือครอง ภ.บ.ท.๕

กรุงเทพธุรกิจ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ <https://www.bangkokbiznews.com/politics/๑๐๐๐๔๖๑>

ยื่น "ป่าไม้" สอบ ๑๔ ส.ส. ถือครองที่ "ภ.บ.ท.๕"

คม ชัด ลึก ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ <https://www.komchadluek.net/news/๕๑๒๓๓๖>

หนาวแน่ 'พีศรี' ร่องอธิบดีป่าไม้ตรวจสอบ ๑๔ ส.ส.ถือครองที่ ภ.บ.ท.๕ อยู่ในที่ดินของรัฐ ชำร่อย 'ปารีณา'

ไทยโพสต์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ <https://www.thaipost.net/x-cite-news/๑๒๘๐๒๒/>

เปิดชื่อ ๑๔ ส.ส. "ศรีสุวรรณ" ร่องสอบ ถือครอง ภ.บ.ท.๕

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ <https://www.thansettakij.com/politics/๕๒๒๒๐๒>

'พีศรี'บุกร่องอธิบดีป่าไม้สอบ ๑๔ ส.ส.ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ในเขตป่าหรือไม่?

แนวหน้า ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ <https://www.naewna.com/politic/๖๔๙๐๔๑>

ปทส.จับ'อดีตส.อบต.แม่ปะ'ลักลอบเลื่อยไม้สัก-ประคูปแปรรูป

สยามรัฐออนไลน์ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๒๓๗๔>

ปค.แม่สอดสนธิกำลัง บุกร้านแก้งมอดไม้ ยึดไม้สักท่อน-แปรรูปเพียบ

บ้านเมือง ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ <https://www.banmuang.co.th/news/crime/๒๗๗๖๕๖>

ตำรวจป่าไม้-ทหาร-ฝ่ายปกครองตาก ตรวจยึดไม้

สยามรัฐออนไลน์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๒๒๕๐>

ภูมิภาค - 'หอผืน'ศูนย์เรียนรู้-สกัดเสพติด

ข่าวสด ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ https://www.kaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_๗๐๑๓๖๓๐

"ศรีณัฐวุฒิ" จี้! รมว.พม.เร่งออกโฉนด ให้ชาวอำเภอท่าปลา เสียสละที่ดินเพื่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์

สยามรัฐออนไลน์ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๒๔๙๐>

จีกรมป่าไม้สอที่ภบท.5ของ14สส.

วันที่ 21 เม.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยว่า ตามที่ศาลฎีกามีคำพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยไม่มีสิทธิของ น.ส.ปาริมา ไกรกุลต์ อดีตส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โดยคัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย่างน้อย 14 คน ที่แจ้ง ป.ป.ช.ว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 ที่ดินประเภทดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีดอกหญ้า) ซึ่งท้องถิ่นจัดเก็บ ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน เจ้าของที่ดินยังคงเป็นของทางราชการอยู่ เพียงแต่ให้ใช้ประโยชน์ชั่วคราวแต่ไม่ถือว่าผู้ใช้ประโยชน์เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งคำสั่งกรมการปกครอง ปี 2551 สั่งยกเลิกการเก็บภาษีดังกล่าว เพราะส่วนมากเป็นที่ป่าสงวน การแจ้งเสียภาษีก็แจ้งโดยไม่รังวัด บางรายครอบครองเป็นร้อยเป็นพันไร่ บุกรุกป่าทั้งนั้น ที่ดินประเภทดังกล่าว ไม่ใช่เอกสารสิทธิ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2519 กำหนดบรรทัดฐานว่า “ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง”

การที่เหล่า ส.ส.อย่างน้อย 14 คนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. ซึ่งปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีที่ดิน ภ.บ.ท.5 อยู่ด้วย จึงไม่ถือว่าฐานะยากจนหรือเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากไร้ ซึ่งชัดหรือแย้งต่อพ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535 โดยตรง ดังนั้น ตนจะนำข้อมูลไปร้องเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.5 ของเหล่าส.ส.ทั้ง 14 คนว่าอยู่ในที่ดินของรัฐ หรือป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร ในวันที่ 22 เม.ย. ที่กรมป่าไม้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 23 เมษายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16113

Col.Inch: 15.12

Ad Value: 18,144

ภาพขาว: ทวงถาม

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 54,432

คลิป: ชาว-ดำ



ทวงถาม - กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำเดินทางมายังกรมป่าไม้เพื่อขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีเหมืองทองของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บุกรุกครอบครองที่ดินป่าไม้ ที่กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน



☑ ร่วมมือ...เจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ลงนามความร่วมมือกับบรรษัท ประทวนชัย ร่องอริบดิกกรมป่าไม้ เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และอุทัย เสารัมย์ ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านภูธรห้วยมะหาด ดำเนินโครงการ "ภาคีสถนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" เพื่อฟื้นฟูและบำรุงป่าชุมชนอย่างยั่งยืน



☒ ให้กำลังใจ....ประทีป เติมพยนต์ ผอ.สำนักจัดการบริหารจัดการป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์และแจกพันธุ์กล้าต้นไม้ให้ประชาชน ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลิซล โดยมี สัญญา ไทยหาญ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลิซล ให้การต้อนรับ

ข่าวสั้น ทันโลก

ลุยยึดไม้เถื่อน : สายวันที่ 22 เม.ย. นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอแม่สอดจ.ตาก นำกำลัง อส. และหน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.27 มีตรภาพทหาร จก.ร.14 ตชด.ที่ 346 และตำรวจ สภ.แม่สอด ปิดล้อมบ้านไม่มีเลขที่ 2 หลัง สร้างอำพรางติดลำห้วยแม่สอด หมู่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ในบ้านพบแท่นเลื่อยยนต์ วิทยุสื่อสาร กัญชาแห้งและอุปกรณ์เสพ หลังบ้านพบไม้แดงและไม้สักทองรวม 18 ท่อนใหญ่ ในลำห้วยมีไม้แปรรูปกว่า 100 แผ่นซุกซ่อนอยู่ เจ้าของคือนายเทิดศักดิ์ ไหม่ทรานนามสกุล หรือแดน ปากห้วย หัวหน้าแก๊งมอดไม้หลบหนีไปแล้ว.

ข่าวสั้น ทันโลก

ตัดไม้ในป่าสงวน : วันที่ 23 เม.ย. พ.อ.สมภพ ใจบุญ ผบ.ทพ.ที่ 36 มอบหมายให้ ร้อย ทพ.3603 และร้อย ทพ.3607 ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า มส.6 ยึดไม้สักแปรรูป ในเขตป่าสงวน ป่าสาละวินตอนล่าง บ้านแม่ลามาน้อย หมู่ 8 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หลังรับแจ้งข่าวจากชาวบ้านมีผู้ลักลอบตัดไม้ พบไม้สักแปรรูป ยังใหม่และสด 79 แผ่น/เหลี่ยม วางกองกระจัดกระจาย ไม้พบเจ้าของ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจยึด วัดขนาด คำนวณปริมาตรและได้ขนย้ายของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามส.6 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย.

'หอผืน' ศูนย์เรียนรู้-สกัดเสพติด

เชียงราย - นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) รับมอบหนังสือการใช้พื้นที่หอผืนจากหม่อมหลวงคิศิลปคดา คิสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ให้เป็นแหล่งศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอผืน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมกล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ส. มีความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบพื้นที่หอผืนจากทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม และเรียนรู้เกี่ยวกับมหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติด เพื่อให้ความรู้ในเชิงป้องกันยาเสพติดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นการสานต่อปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และตามนโยบายของรัฐบาลที่ปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งใจที่จะต่อยอดงานของ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยจะนำพื้นที่ไปใช้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง และทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ และใช้เป็นพื้นที่ตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นสถานที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศนอกภูมิภาคต่อไปในอนาคต โดยพื้นที่อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หรือหอผืน ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประกอบด้วย พื้นที่อาคารจัดแสดงนิทรรศการ อาคารเกรทเทอร์แม่โขงลอร์ด ห้างพักบ้านพัก สำนักงาน ห้องประชุม รวมทั้งอาคารประกอบอื่นๆ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำมะ และป่าสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 156 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรมป่าไม้ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี



"ศรีสุวรรณ" บุกร้องอธิบดีป่าไม้ตรวจสอบ ๑๔ ส.ส.ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ในเขตป่าหรือไม่

สยามรัฐออนไลน์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๑๘๙๓>

วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น.ที่กรมป่าไม้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น ซึ่งอาจอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ หรือไม่

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ศาลฎีกามีคำพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่มีสิทธิของ ส.ส.ปาริณา ไกรคุปต์ โดยตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย่างน้อย ๑๔ คน ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินฯ ไว้ต่อ ป.ป.ช.ว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ อยู่ด้วย ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าว เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีดอกหญ้า) ซึ่งท้องถื่นจะจัดเก็บ ไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน เพราะเจ้าของที่ดินก็ยังคงเป็นของทางราชการอยู่ เพียงแต่อาจจะให้มีการใช้ประโยชน์ชั่วคราว แต่ไม่ถึงว่าผู้ใช้ประโยชน์นั้นเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งกรมการปกครองเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้สั่งให้ยกเลิกการเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว เพราะปัญหาคือ ส่วนมากอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ การแจ้งเสียภาษีก็แจ้งกันเองโดยไม่รังวัด พบว่ามี ส.ส.บางรายครอบครองเป็นร้อยไร่ อยู่ชายขอบของป่า ซึ่งการที่ ส.ส.มีเอกสารสิทธิ์เป็น ภ.บ.ท.๕ มาแสดงยอมไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๖/๒๕๑๙ กำหนดบรรทัดฐานไว้แล้วว่า “ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง”

ดังนั้น การที่เหล่า ส.ส. อย่างน้อย ๑๔ คนได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ด้วย จึงไม่ถึงว่ามีฐานะยากจนหรือเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากไร้ ซึ่งขัดหรือแย้งต่อ พรฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.๒๕๓๕ โดยตรง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้เดินทางมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของเหล่า ส.ส.ทั้ง ๑๔ คนว่าอยู่ในที่ดินของรัฐ หรือในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ หรือไม่ อย่างไร หากพบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

กรุงเทพธุรกิจ



เปิดชื่อ ๑๔ ส.ส. “ศรีสุวรรณ” ร้องอธิบดีกรมป่าไม้ลุยสอบถือครอง ภ.บ.ท.๕

กรุงเทพธุรกิจ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ <https://www.bangkokbiznews.com/politics/๑๐๐๐๔๖๑>

“ศรีสุวรรณ” ลุยร้องอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจสอบ ๑๔ ส.ส. แจ้งบัญชีทรัพย์สินถือครอง ภ.บ.ท.๕ อยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ ยกคำพิพากษาศาลฎีกา ครอบครองที่ดินเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ยากไร้ - เกษตรกร

เมื่อเวลาวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๕ ที่กรมป่าไม้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของ ส.ส. จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแจ้งว่ามีทรัพย์สินเป็นที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ เป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น อาจอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติหรือไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ศาลฎีกามีคำพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่มีสิทธิของ น.ส.ปาริณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย่างน้อย ๑๔ คน ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้ต่อ ป.ป.ช.ว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ อยู่ด้วย ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าว เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีดอกหญ้า) ซึ่งท้องถื่นจะจัดเก็บ ไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน เพราะเจ้าของที่ดินก็ยังคงเป็นของทางราชการอยู่ เพียงแต่อาจจะให้มีการใช้ประโยชน์ชั่วคราว แต่ไม่ถือว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์นั้นเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งกรมการปกครองเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้สั่งให้ยกเลิกการเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว เพราะปัญหาคือ ส่วนมากอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ การแจ้งเสียภาษีก็แจ้งกันเองโดยไม่รังวัด พบว่ามี ส.ส.บางรายครอบครองเป็นร้อยไร่ อยู่ชายขอบของป่า ซึ่งการที่ ส.ส.มีเอกสารสิทธิเป็น ภ.บ.ท.๕ มาแสดงยอมไม่ใช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

เปิดชื่อ ๑๔ ส.ส. “ศรีสุวรรณ” ร้องอธิบดีกรมป่าไม้ลุยสอบถือครอง ภ.บ.ท.๕

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๖/๒๕๑๙ กำหนดบรรทัดฐานไว้แล้วว่า “ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง” ดังนั้น การที่เหล่า ส.ส. อย่างน้อย ๑๔ คนได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ด้วย จึงไม่ถือว่ามีความยากจนหรือเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากไร้ ซึ่งขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.๒๕๓๕ โดยตรง

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้เดินทางมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ก.บ.ท.๕ ของเหล่า ส.ส.ทั้ง ๑๔ คน ว่าอยู่ในที่ดินของรัฐ หรือในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ หรือไม่ อย่างไร หากพบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ๑๔ รายชื่อที่ นายศรีสุวรรณ ยื่นแนบให้กรมป่าไม้ตรวจสอบ เป็น ส.ส. จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช.และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ก.บ.ท.๕ มีดังนี้

นายสรวิทย์ เนื่องจำนงค์	ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชาชน
นายสุภชัยพงษ์ เกี่ยวข้อง	ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์	ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย
นายอนุชา น้อยวงศ์	ส.ส.พิษณุโลก พรรคพลังประชาชน
นายโชติพัฒน์ เตชะโสภณมณี	ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย
พ.ต.ท.ไวพจน์ อารมณ์รัตน์	ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชาชน
น.ส.พิมพ์พร พรพดพิพันธุ์	ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชาชน
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร	ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์
นายสุพล จุลใส	ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ	ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
นายมานพ ศรีผึ้ง	ส.ส.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย
นายสุชาติ บุตรเนียร	ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง	ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย
นายสุชาติ ภิญญู	ส.ส. นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย



ยื่น "ป่าไม้" สอบ ๑๔ ส.ส. ถือครองที่ "ภ.บ.ท.๕"

คม ชัด ลึก ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ <https://www.komchadluek.net/news/๕๑๒๓๖>

ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่น "ป่าไม้" สอบ ๑๔ ส.ส. ถือครองที่ดิน "ภ.บ.ท.๕" ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังมีบรรทัดฐานศาลสั่งตัดสิทธิ์ ปารีณา ตลอด ชีวิต

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น ซึ่งอาจอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือไม่ หลังปรากฏว่า ส.ส. อย่างน้อย ๑๔ คนได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ด้วย จึงไม่ถือว่ามีฐานะยากจนหรือเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากไร้ ซึ่งขัดหรือแย้งต่อ พรฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.๒๕๓๕ โดยตรง

ประกอบกับมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๖/๒๕๑๙ กำหนดบรรทัดฐานไว้ว่า ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้เดินทางมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของเหล่า ส.ส. ทั้ง ๑๔ คนว่าอยู่ในที่ดินของรัฐ หรือในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือไม่ อย่างไร หากพบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ศาลฎีกามีคำพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่มีสิทธิของปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส. ซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปแล้ว

ภ.บ.ท.๕ เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีดอกหญ้า ซึ่งท้องถิ่นจะจัดเก็บ ไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน เพราะเจ้าของที่ดินก็ยังคงเป็นของทางราชการอยู่ เพียงแต่อาจจะให้มีการใช้ประโยชน์ชั่วคราว แต่ไม่ถือว่าผู้ใช้ประโยชน์นั้นเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งกรมการปกครองเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้สั่งให้ยกเลิกการเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว เพราะปัญหา คือ ส่วนมากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การแจ้งเสียภาษีก็แจ้งกันเองโดยไม่รังวัด พบว่ามี ส.ส. บางรายครอบครองเป็นร้อยไร่ อยู่ชายขอบของป่า ซึ่งการที่ ส.ส. มีเอกสารสิทธิ์เป็น ภ.บ.ท.๕ มาแสดงยอมไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด



หนาวแน่ 'พีศรี' ร้องอธิบดีป่าไม้ตรวจสอบ ๑๔ ส.ส.ถือครองที่ดิน ๑๖.๕ อยู่ในที่ดินของรัฐ ชำราย 'ปารีณา'

ไทยโพสต์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ <https://www.thaipost.net/x-cite-news/๑๒๕๐๒๒/>

'ศรีสุวรรณ' ร้องอธิบดีป่าไม้ตรวจสอบ ๑๔ ส.ส.ถือครองที่ดิน ๑๖.๕ อยู่ในเขตป่าหรือไม่ หลังพบยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อป.ช.เทียบเคียงคำพิพากษา 'ปารีณา' อยู่ในที่ดินของรัฐ โคนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต

๒๒ เม.ย.๒๕๖๕ - ที่กรมป่าไม้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ๑๖.๕ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ช. และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ๑๖.๕ ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น ซึ่งอาจอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ หรือไม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ศาลฎีกามีคำพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่มีสิทธิของ ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ โดยตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย่างน้อย ๑๔ คน ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้ต่อ ป.ช.ว่ามีที่ดินประเภท ๑๖.๕ อยู่ด้วย ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าว เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีดอกหญ้า) ซึ่งท้องถื่นจะจัดเก็บ ไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน เพราะเจ้าของที่ดินก็ยังคงเป็นของทางราชการอยู่ เพียงแต่อาจจะให้มีการใช้ประโยชน์ชั่วคราว แต่ไม่ถือว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์นั้นเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งกรมการปกครองเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้สั่งให้ยกเลิกการเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว เพราะปัญหาคือ ส่วนมากอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ การแจ้งเสียภาษีก็แจ้งกันเองโดยไม่ระวัง พบว่ามี ส.ส.บางรายครอบครองเป็นร้อยไร่ อยู่ชายขอบของป่า ซึ่งการที่ ส.ส.มีเอกสารสิทธิ์เป็น ๑๖.๕ มาแสดงยอมไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๖/๒๕๑๙ กำหนดบรรทัดฐานไว้แล้วว่า “ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง”

ดังนั้น การที่เหล่า ส.ส. อย่างน้อย ๑๔ คนได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีที่ดิน ๑๖.๕ อยู่ด้วย จึงไม่ถือว่ามิฐานะยากจนหรือเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากไร้ ซึ่งขัดหรือแย้งต่อ พรฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.๒๕๓๕ โดยตรง "ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้เดินทางมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ๑๖.๕ ของเหล่า ส.ส.ทั้ง ๑๔ คนว่าอยู่ในที่ดินของรัฐ หรือในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ หรือไม่ อย่างไร หากพบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด



เปิดชื่อ ๑๔ ส.ส. “ศรีสุวรรณ” ร้องสอบ ถือครอง ภ.บ.ท.๕

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ <https://www.thansettakij.com/politics/๕1๒๒๐๒>

“ศรีสุวรรณ” ร้องอัยการกรมป่าไม้ ตรวจสอบ ๑๔ ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน แจ้งบัญชีทรัพย์สินถือครอง ภ.บ.ท.๕ อยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ ยกคำพิพากษาศาลฎีกา ครอบครองที่ดินไม่ถือว่าเป็นผู้ยากไร้ - เกษตรกร

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่ออัยการกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของ ส.ส. จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแจ้งว่ามีทรัพย์สินเป็นที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ เป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น อาจอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติหรือไม่

สำหรับ ๑๔ รายชื่อที่ นายศรีสุวรรณ ยื่นแนบให้กรมป่าไม้ตรวจสอบ เป็น ส.ส. จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ มีดังนี้

- นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ
- นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย
- นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย
- นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ
- นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย
- พ.ต.ท.ไวพจน์ อารมณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ
- น.ส.พิมพ์พร พรพุดิพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ
- นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์
- นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย
- นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์



'พืชไร่'บุกครองอธิบดีป่าไม้สอบ ๑๔ ส.ส.ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ในเขตป่าหรือไม่?

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ <https://www.naewna.com/politic/๖๔๙๐๔๑>

ม.๑๑๒.๑๔ ส.ส. เพจมีอบ ปอท. ศรีสุวรรณ จรรยา รุกป่า ที่ดินภ.บ.ท.๕

๒๒ เม.ย.๖๕ ที่กรมป่าไม้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๔ คน ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น ซึ่งอาจอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ หรือไม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ศาลฎีกามีคำพิพากษากรณีการยึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่มีสิทธิของ ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ โดยตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมี ส.ส.อีกอย่างน้อย ๑๔ คน ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินฯไว้ต่อ ป.ป.ช.ว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.๕ อยู่ด้วย ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าว เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีดอกหญ้า) ซึ่งท้องถื่นจะจัดเก็บ ไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ดินเพราะเจ้าของที่ดินก็ยังคงเป็นของทางราชการอยู่ เพียงแต่อาจจะให้มีการใช้ประโยชน์ชั่วคราว แต่ไม่ถึงว่าผู้ใช้ประโยชน์นั้นเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งกรมการปกครองเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้สั่งให้ยกเลิกการเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว เพราะปัญหาคือ ส่วนมากอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ การแจ้งเสียภาษีก็แจ้งกันเองโดยไม่รังวัด พบว่ามี ส.ส.บางรายครอบครองเป็นร้อยไร่ อยู่ชายขอบของป่า ซึ่งการที่ ส.ส.มีเอกสารสิทธิ์เป็น ภ.บ.ท.๕ มาแสดงย่อมไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๖/๒๕๑๙ กำหนดบรรทัดฐานไว้แล้วว่า “ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่ เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง”

ดังนั้น การที่เหล่า ส.ส. อย่างน้อย ๑๔ คนได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีที่ดิน ภ.บ.ท.๕ อยู่ด้วย จึงไม่ถึงว่ามีฐานะยากจนหรือเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากไร้ ซึ่งขัดหรือแย้งต่อ พรฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.๒๕๓๕ โดยตรง "ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้เดินทางมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ของเหล่า ส.ส.ทั้ง ๑๔ คนว่าอยู่ในที่ดินของรัฐ หรือในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ หรือไม่ อย่างไร หากพบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป "นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด



ปทส.จับ'อดีตส.อบต.แม่ปะ'ลักลอบเลื่อยไม้สัก-ประตุ้แปรรูป

สยามรัฐออนไลน์ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๒๓๗๔>

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๕ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อริยพล สิ้นสอน รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุนงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.๔ บก.ปทส. พ.ต.ท.เอนก นาคธร รองผกก.๔ บก.ปทส. พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รองผกก.๔ บก.ปทส. พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.๔ บก.ปทส. ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม่สอด ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตจ.๒๗(มิตรภาพ) จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ ๑ สบอ.๑๔ ตาก จนท.ทหาร จนท.ตชด.๓๔๖ ร่วมกันตรวจยึดตามหมายค้นของศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ๗๗/๒๕๖๕ ลง ๒๑ เม.ย.๖๕

พ.ต.อ.ศานุนงษ์ คงคาอินทร์ เผยว่า ได้จับกุมนายเทิดศักดิ์ อายุ ๓๖ ปี พร้อมของกลาง ๑.ไม้สักท่อน จำนวน ๔ ท่อน ๒.ไม้สักแปรรูปจำนวน ๑ แผ่น ๓.ไม้แดงจำนวน ๑๔ ท่อน ๔.ไม้หวงห้าม (แดง,ประตุ้)จำนวน ๒๐ แผ่น ๕.เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าตัดแปลง (ลูกหมู)จำนวน ๑ เครื่อง ๖.แผ่นบังคับโซ่(บาร์)ขนาด ๓๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ๗.แผ่นบังคับโซ่(บาร์)ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ๘.เครื่องยนต์ยี่ห้อฮัยนมาพร้อมมูล่งจำนวน ๑ เครื่อง ๙.ใบเลื่อยวงเดือนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๗ นิ้วจำนวน ๑ ใบ ๑๐.ลูกกลิ้งเหล็กจำนวน ๒ อัน ๑๑.วิทยุสื่อสารจำนวน ๔ เครื่อง

โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ๑.มาตรา ๑๑ ฐาน"ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒.มาตรา ๔๘ ฐาน ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต แปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ มีไม้แปรรูปชนิดอื่นปริมาณเกิน ๐.๒๐ ลบ.ม.ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ๓.มาตรา ๖๙ ฐาน"มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน ทำไม้ หรือ กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ ฐาน มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ

พ.ต.อ.ศานูวงศ์ คงคาอินทร์ เผยอีกว่า ใกล้กันเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ๗๘/๒๕๖๕ ลง.๒๑ เม.ย.๖๕ ทำการค้นพื้นที่ของนายซีพ หล้าลำปาง อดีต ส.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พบของกลาง ๑.ไม้สักแปรรูป จำนวน ๒๒ แผ่น ๒.ไม้หวงห้าม (พลวง,ประดู่) จำนวน ๖๓ แผ่น ๓.ไตรไฟฟ้าขนาด ๕ แแรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ๔.ใบเลื่อยวงเดือนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ นิ้วจำนวน ๑ ใบ ๕.แท่นเลื่อยพร้อมลูกกลิ้งเหล็กจำนวน ๑ ชุด โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ๑.มาตรา ๑๑ ฐาน ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒.มาตรา ๔๘ ฐาน ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต แปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ"มีไม้แปรรูปชนิดอื่น ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน ทำไม้ หรือ กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต

พ.ต.อ.ศานูวงศ์ คงคาอินทร์ เผยต่ออีกว่า ในพื้นที่ใกล้กันพบของกลาง ๑.ไม้สักท่อน จำนวน ๓ ท่อน ๒.ไม้แดงจำนวน ๑๒ ท่อน จึงได้อายัดไว้ดำเนินคดี ในข้อหาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ๑.มาตรา ๖๙ ฐาน มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน ทำไม้ หรือ กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต ที่บิบริเวณบ้านปากห้วยแม่ปะ ม.๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก แต่ไม่มีผู้ที่รับเป็นเจ้าของ จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึดไม้ นำส่ง พ.ต.ท.ชัยรัตน์ น่านกาศ สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จ.ตาก ดำเนินคดีต่อไป



ปค.แม่สอดสนธิกำลัง บุกบ้านแก้งมอดไม้ ยึดไม้สักท่อน-แปรรูปเพียบ

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ <https://www.banmuang.co.th/news/crime/๒๗๗๖๕๖>

เมื่อเวลา ๑๐. ๐๐ น. วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดฝ่ายหัวหน้ากลุ่มงานมั่นคง นายรัชชัย อ่อนสาร ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอแม่สอด นายจำรงค์ นิลช่วย ผู้ใหญ่บ้านปากห้วยแม่ปะ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยสกต กั้น ฉก.ร ๑๔ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วย ปป.ตก ๒๗ (มิตรภาพ) เจ้าหน้าที่ ตชด ๓๔๖ แม่สอด สมาชิก กองร้อย อส.แม่สอดที่ ๓ เจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจตำบลแม่ปะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านปากห้วยแม่ปะ ขอหมายศาลจังหวัดแม่สอดเข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ จำนวน ๒ หลัง อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน บ้านปากห้วยแม่ปะ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พบไม้สัก และ ไม้แดง จำนวน ๑๘ ท่อน อยู่ในลำห้วย และ ไม้แปรรูป ๒๔ แผ่น ส่วนบ้านอีกหลังอยู่ใกล้เคียงพบไม้สักและไม้กระยาเลย แปรรูป จำนวน ๕๐ แผ่น ซุกซ่อน อยู่ในพงหญ้าอยู่บริเวณหลังบ้าน ส่วนเจ้าของบ้านทั้ง ๒ หลัง ได้หลบหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อประมาณ ๑- ๒ วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านปากห้วยแม่ปะสนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่เจ้าทหารกองร้อยสกตกั้นฯที่ ๒ ฉก.ร.๑๔ ออกลาดตระเวนท้ายหมู่บ้านพรถยนต์ของ ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากำลังลากพ่วงบรรทุกไม้ผ่านมาเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นแต่ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงขับรถยนต์หลบหนี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดได้สืบทราบว่ามีการขนไม้เข้าไปในเขตพื้นที่บ้าน ๒ หลังอยู่ท้ายหมู่บ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดขอหมายศาลจังหวัดตากแม่สอดเข้าตรวจค้นพบไม้ท่อนอยู่ในลำห้วย และ ไม้แปรรูปรวมทั้งอุปกรณ์ตัดไม้หลายรายการอยู่ภายในบ้าน จึงยึดไว้ที่หน่วย ปป.ตก ๒๗ (มิตรภาพ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดให้ข้อมูลว่า ไม้สักท่อนที่ถูกยึดไว้ เป็นไม้สักลอบตัดมาจากในป่าชุมชนบ้านปากห้วยแม่ปะ เนื่องจากวัดไม้ท่อนที่ยึดมาได้ตรงกับต่อไม้ในป่าชุมชน และ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้วกำลังติดตามจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



ตำรวจป่าไม้-ทหาร-ฝ่ายปกครองตาก ตรวจยึดไม้

สยามรัฐออนไลน์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๒๒๕๐>

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปทส.) กองกำกับการ ๔ (ตำรวจป่าไม้) นำโดย ร.ต.ท.สมพงษ์ สีตามา รองสารวัตร (ป) ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จังหวัดตาก-แม่สอด กก.๔ ตำรวจป่าไม้ ร่วมกับ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดงานป้องกันแม่สอด จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒๗ (มิตรภาพ) , จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ ๑ สบอ.๑๔ (ตาก) , จนท.ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ๓๔๖ (ตชด.๓๔๖) , และจนท.ทหาร ร้อยสกัดกั้น ที่ ๒ พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.แม่สอด ที่ ๓ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต.แม่ปะ ฝ่ายปกครอง ต.แม่ปะ ออกตรวจค้นตามหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ๗๗/๒๕๖๕ และหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ๗๘/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดการตรวจยึด ตามหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ๗๗/๒๕๖๕ ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เป็นผู้นำในการตรวจค้น พบของกลาง รายละเอียด ดังนี้

๑. ไม้สักท่อน จำนวน ๔ ท่อน ปริมาตร ๐.๕๐ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๒,๕๐๐ บาท
๒. ไม้กระยาเลยท่อน (แดง) จำนวน ๑๔ ท่อน ปริมาตร ๑.๕๖ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๓,๙๐๐ บาท
๓. ไม้สักแปรรูป จำนวน ๑ แผ่น ปริมาตร ๐.๐๔ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๔๐๐ บาท
๔. ไม้กระยาเลยแปรรูป (แดง,ประดู่) จำนวน ๒๐ แผ่น ปริมาตร ๐.๒๖ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๒,๐๘๐ บาท

อุปกรณ์ในการกระทำความผิด

๑. วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ zignal จำนวน ๔ เครื่อง
๒. ลูกกลิ้งเหล็ก จำนวน ๒ ท่อน

๓. ไบเล็ยวงเดือน ๒๗ นิ้ว จำนวน ๑ ไบ

๔. รอก จำนวน ๑ ตัว

๕. บาร์เล็ย ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๖. บาร์เล็ย ๓๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๗. โซ่บาร์เล็ย จำนวน ๔ เส้น

๘. ลูกหมูไฟฟ้าตัดแปลง จำนวน ๑ อัน

๙. ตะไบหางหนู จำนวน ๔ ตัว

๑๐. เครื่องยนต์ต้นกำลังยี่ห้อยันมาร์ หมายเลขเครื่องยนต์ TF๑๐๙LN ๕๐๒๔๑๙ พร้อมมู่เล่ท์ลูกกลิ้งเหล็กตัดแปลงติด
สาลีรถ จำนวน ๑ เครื่อง

๑๑. อุปกรณ์การเสพยาเสพติด

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิด. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน “ก่่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ
ครอบครองเข้าทำประโยชน์ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับ
อนุญาต” . พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ฐาน “ ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วย
ประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต” . พระราชบัญญัติเล็ยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ ฐาน “ห้ามมิให้
ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเล็ยโซ่ยนต์เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเล็ยโซ่ยนต์” ,พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔
มาตรา ๔๘ (๓๐) ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป ไม้
สักแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตรไว้ใน
ครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและในการ
อนุญาต

จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

และอีกจุด ตามหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ๗๘/๒๕๖๕ ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เป็นผู้นำในการตรวจค้น พบของกลางรายละเอียด ดังนี้

๑. ไม้สักแปรรูป จำนวน ๒๒ แผ่น ปริมาตร ๐.๒๗ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๒,๗๐๐ บาท

๒. ไม้กระยาเลยแปรรูป (ประดู่,พลวง) จำนวน ๖๓ แผ่น ปริมาตร ๐.๕๕ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๒,๓๐๐ บาท

อุปกรณ์ในการกระทำความผิด

๑. ไดรฟ์ไฟฟ้า ยี่ห้อยี่ห้อ มิตซูบิชิ super line ๕ แรง จำนวน ๑ เครื่อง

๒. ไบเล็ยวงเดือนขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ ไบ

๓. แทนเลื่อยพร้อมลูกกลิ้งเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

โดยกล่าวหาว่า กระทำ ความ ผิด. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน “ ก่อสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง เข้าทำประโยชน์ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับ อนุญาต ”

๒. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ฐาน “ ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ”

๓. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ (๓๐) ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน กฎกระทรวงและในการอนุญาต

จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

และอีกแห่ง ณ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เป็นผู้นำในการตรวจ ค้น พบของกลางรายละเอียด ดังนี้

๑. ไม้สักกระยาเลยท่อน (แดง) จำนวน ๑๒ ท่อน ปริมาตร ๑.๐๖ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๕,๓๐๐ บาท

๒. ไม้สักท่อน จำนวน ๓ ท่อน ปริมาตร ๐.๕๔ ลบ.ม. ค่าเสียหาย ๔,๓๒๐ บาท

โดยกล่าวหาว่า

๑. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน “ ก่อสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง เข้าทำประโยชน์ หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ”

จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



ภูมิภาค - 'หอผืน' ศูนย์เรียนรู้-สกัดเสพติด

ข่าวสด ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_๗๐๑๓๖๓๐

เชียงราย – นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) รับมอบหนังสือการใช้พื้นที่หอผืนจากหม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ให้เป็นแหล่งศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอผืน อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมกล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ส. มีความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบพื้นที่หอผืนจากทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม และเรียนรู้เกี่ยวกับมหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติด เพื่อให้ความรู้ในเชิงป้องกันยาเสพติดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นการสานต่อปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ และตามนโยบายของรัฐบาล ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งใจที่จะต่อยอดงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยจะนำพื้นที่ไปใช้ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดใน อนุภูมิภาคุ่มน้ำโขง และทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุดิบออกฤทธิ์หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุดิบออกฤทธิ์ และใช้เป็นพื้นที่ตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็หน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากร ของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นสถานที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ หน่วยงานภาคีระหว่างประเทศนอกภูมิภาคต่อไปในอนาคต

โดยพื้นที่อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หรือหอผืน ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประกอบด้วย พื้นที่อาคาร จัดแสดงนิทรรศการ อาคารเกรทเธอร์แม็กซ์ลอตจ์ ห้องพัก บ้านพัก สำนักงาน ห้องประชุม รวมทั้งอาคารประกอบอื่นๆ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำมะ และป่าสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๑๕๖ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรมป่าไม้ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี



"ศรีณย์วุฒิ" จี้! รมว.พม.เร่งออกโฉนด ให้ชาวอำเภอลำปูลา เสียสละที่ดินเพื่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์

สยามรัฐออนไลน์ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๔๒๔๙๐>

"ศรีณย์วุฒิ" จี้! รมว.พม.เร่งออกโฉนด ให้ชาวอำเภอลำปูลา เสียสละที่ดินเพื่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อ ๕๓ ปีที่ผ่านมา "จตุ" ลั่นต้องวางปัญหาที่ดินให้เสร็จก่อนยุบนิคม รับปากประสาน "รมว.ทส." แก่พื้นที่ป่าทับซ้อนช่วยชาวบ้าน

วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๕ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ รายงานความคืบหน้ากรณีที่ นายวิฑูล นະຄາ อธิบดีกรมเทศบาลตำบลจรัลพร้อมตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ ๕ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย พื้นที่หมู่ ๑,๒,๕,๖ และ ๑๓ ตำบลจรัล พื้นที่หมู่ ๒,๖,๗ และ ๑๒ ตำบลลำปูลา พื้นที่หมู่ ๑,๓, และ ๑๐ ตำบลร่วมจิต จำนวนกว่า ๑๕๐ คน ออกมาเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมเกี่ยวกับที่ดินทำกิน รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ยอมเสียสละที่ดินอันอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ให้คนไทยทั้งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้ ด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม เข้าไปอยู่ที่ดินตามที่รัฐจัดสรรให้ ในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ น.ค.๑ ซึ่ง น.ค.๑ จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น น.ค.๒ และ น.ค.๓ หรือโฉนดภายในระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบันนี้ พ.ศ.เป็นเวลาถึง ๕๓ ปีแล้ว ราษฎรที่ได้รับหนังสือ น.ค.๑ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๓ ราย จาก ๕ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินทำกิน ตามที่รัฐบาลรับปากจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ ปรับเปลี่ยนจาก น.ค.๑ เป็น น.ค.๒ และ น.ค.๓ หรือโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านในระยะเวลา ๕ ปี ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในอนาคตโดยเรียกร้องขอให้รัฐเร่งดำเนินการออกเป็นโฉนดให้กับชาวบ้านที่อพยพมาทุกราย บริเวณหน้าที่ที่ว่าการอำเภอลำปูลา ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

วันนี้ นายศรีณย์วุฒิ ศรีณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมด้วย น.ส.สรินทร์ ศรีณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ บุตรสาวของ ส.ส.ศรีณย์วุฒิ และตัวแทนชาวบ้านอำเภอลำปูลา ได้เข้ายื่นหนังสือขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือโฉนดต่อ นายจตุ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขณะเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็นการบริการช่วยเหลือสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โดย นายศรัณย์วุฒิ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า ชาวบ้านอำเภอท่าปลาเป็นผู้เสียสละเพื่อก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้คนทั้งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้ พอพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๑ เวลาถึง ๕๔ ปี มีเอกสารสิทธิ์เป็นเพียง น.ค.๑ อีก ๒ ปี หน่วยงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จะถูกยุบตัวลงไปแล้ว อ้างว่าพื้นที่ยังติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันมีกฎกระทรวง ได้ทำการเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาบางส่วน ในท้องที่ตำบลจirim ตำบลท่าปลา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา และตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจึงมาเรียกร้องขอเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าต่อไป

จากนั้น หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า ชาวท่าปลาฝากบทกลอนบทหนึ่งสั้นๆมาให้ นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ พร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเด่นเหล็กได้ฟังบทกลอนสดว่า “ไอ้ท่าปลา สุดแสนซ้ำ ต้องหนีน้ำมาอดน้ำ ทนทำนาบนหินผา ๕๔ ปีที่ผ่านมา ชาวท่าปลาทนเพื่อใคร” ก่อนตัวแทนชาวบ้านจะยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

นายจตุติ รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กล่าวว่า หลังรับหนังสือขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือโฉนดจากชาวบ้านแล้ว และได้มอบหมายเรื่องดังกล่าวให้นายอนุกุล ปิดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้ดำเนินการต่อ เรื่องแรกที่ยืนยันคือนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จะยังไม่ถอนสภาพหรือปิดสภาพการเป็นนิคมฯในช่วงเวลา ๒ ปีนี้ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจนจบ เรื่องที่สอง จะต้องประสานงานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมประชุมหารือร่วมกันเพื่อให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านโดยนำภาพถ่ายทางอากาศที่ละเอียดมาใช้เทียบเคียงที่ดินของชาวบ้าน ที่ผ่านมายุ่งยากแล้วพบว่ามียอดที่ดินอยู่จริงเกิน ๑๕% เมื่อมีการประชุมจะเชิญ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ สส.อุตรดิตถ์ และตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปกป้องสิทธิพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้รักษาภักดี โดยตนขออาสาประสานงานกับบรรดารัฐสภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินการสั้นลงภายในไม่เกิน ๒ เดือน มีเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์ฯ ลงตรวจสอบเรื่องของปัญหาในพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกเป็นโฉนดที่ดินต่อไป